

Số: 33/KH-THC

Thuận Hưng, ngày 2. tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ Năm học 2023 - 2024

Căn cứ vào Công văn số 265/PGDĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung kiểm tra định kỳ môn Toán và môn Tiếng Việt cấp tiểu học,

Căn cứ vào Báo cáo tổng kết cuối năm và kết quả nghiệm thu, bàn giao chất lượng, trường tiểu học Thuận Hưng C xây dựng kế hoạch công tác hè năm học 2023 – 2024 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng, phụ đạo số học sinh chưa hoàn thành môn học, học sinh lên lớp nhưng năng lực còn hạn chế cần phải rèn luyện trong hè. Tích cực thực hiện có hiệu quả giáo dục toàn diện. Thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục trong nhà trường.

Tạo cảnh quang môi trường luôn xanh-sạch-đẹp.

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường nhằm phục vụ công tác giáo dục.

II. Nội dung

1. Công tác phụ đạo học sinh rèn luyện thêm trong hè

Các lớp xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh trong hè, hướng dẫn từng học sinh học tập đạt hiệu quả.

Thực hiện dạy học phù hợp với sức học của học sinh: Đảm bảo việc dạy học sinh; học sinh có khó khăn về học tập và rèn luyện phải được quan tâm đặc biệt, nhằm giúp các em an tâm trong rèn luyện; tạo sự phấn khởi cho từng học sinh tự tin vượt qua khó khăn, học tốt.

Phân công và giao khoán cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có học sinh chưa hoàn thành, bám sát từng học sinh, tạo điều kiện và thời gian thuận lợi nhất để các em được tham gia học tập, tránh tập trung quá nhiều em thành lớp rồi giao cho giáo viên khác phụ đạo, hoặc phụ đạo chung với các em đã hoàn thành chương trình lớp học.

Nhà trường nắm vững danh sách học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, cấp học để theo dõi việc phụ đạo học sinh và chỉ tổ chức kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình lớp học, cấp học sau khi các em đã được bồi dưỡng, phụ đạo trong hè.

Tiếp tục bồi dưỡng và rèn luyện học sinh còn hạn chế về năng lực từ 12/6 đến 12/8/2024.

Ra đề kiểm tra, đánh giá bổ sung và cập nhật hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh hoàn thành ngày 15/8/2024.

Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để tổ chức kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp.

2. Công tác quản lí

Nhà trường lập kế hoạch cụ thể trong hè về việc dạy bồi dưỡng những học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: có danh sách học sinh từng khối lớp, có lịch phân công, phân phối chương trình, thời gian. Không để sót học sinh ngồi nhầm lớp, hỏng kiến thức cơ bản.

Huy động được sự quan tâm của gia đình đối với việc học của học sinh: Giúp đỡ HS học tập tại nhà.

Phân công chỉ đạo việc quản lí và bảo quản cơ sở vật chất trong hè.

Về việc vệ sinh trường lớp: Các lớp sau khi liên hoan tổng kết lớp quét dọn sạch sẽ. Nhà trường xây dựng lịch phân công vệ sinh trong hè mỗi ngày. Quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

Chăm sóc các khu vực vệ sinh chung cho từng lớp, thường xuyên tưới nước, chăm sóc các bồn hoa, chậu cây trong sân trường.

Theo dõi kiểm tra có đánh giá hoạt động hè.

Bảo quản và tu sửa cơ sở vật chất trong hè chuẩn bị cho năm học mới;

Tổ chức tuyển sinh và bàn giao chất lượng giáo dục: Tuyển sinh lớp 1 theo quy định đảm bảo huy động 100% trẻ trong độ tuổi đi học.

3. Đối với tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, họp ra đề kiểm tra bổ sung.

Giám sát kiểm tra đánh giá kết quả học sinh theo từng khối lớp.

Bồi dưỡng chuyên môn. Thực hiện theo kế hoạch và chương trình công tác năm 2024 của Phòng GDĐT trong hè.

4. Đối với giáo viên

Mỗi giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết, nhiệt tình, thương yêu, quan tâm lo lắng cho học sinh với trách nhiệm cao.

Nghiên cứu những phương pháp thiết thực dạy học phù hợp với đối tượng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học ôn luyện trong hè đạt hiệu quả.

5. Thời gian thực hiện

- Các lớp gửi Kế hoạch hoạt động hè. Danh sách học sinh chưa hoàn thành lớp học bồi dưỡng hè. Lịch phân công.

- Thực hiện từ ngày 12/6/2024 đến 12/8/2024.